

ภาวะตลาดเงินบาท : เปิด 29.87 แข็งค่าจากวานนี้ หลังคลายกังวลโควิด-19 ให้กรอบวันนี้ 29.83-29.93

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (16 ก.พ. 2564)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาท เปิดตลาดเช้าอยู่ที่ 29.87 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าเล็กน้อยจากปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 29.89 บาท หลังนักลงทุนเทขายดอลลาร์เพื่อไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอื่น ทำให้ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ในหลายภูมิภาคปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากมั่นใจว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัว และแนวโน้มการควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดีขึ้นจากการกระจายวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แต่ในภาพรวมตลาดยังขาดปัจจัยใหม่

"บาทแข็งค่าจากเย็นวานนี้เล็กน้อยหลังนักลงทุนเทขายดอลลาร์เพื่อไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอื่น เนื่องจากมั่นใจว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัว คุมโควิดได้ดีขึ้น" นักบริหารเงิน กล่าว

นักบริหารเงินประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 29.83-29.93 บาท/ดอลลาร์

THAI BAHT FIX 3M (15 ก.พ.) อยู่ที่ระดับ 0.30398% ส่วน THAI BAHT FIX 6M อยู่ที่ระดับ 0.32229%

*** ปัจจัยสำคัญ**

- เงินเยนอยู่ที่ระดับ 105.43 เยน/ดอลลาร์ จากช่วงเย็นวานนี้ที่ระดับ 105.40 เยน/ดอลลาร์
- เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.2134 ดอลลาร์/ยูโร จากช่วงเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.2135 ดอลลาร์/ยูโร
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท.อยู่ที่ระดับ 29.864 บาท/ดอลลาร์

- ทิมวิจย บล.เมย์แบงก์ ได้ประเมินเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะฟื้นตัวได้สอดคล้องกับสัญญาณการผลิตทั่วโลกที่เร่งขึ้น ตามความต้องการในหลายอุตสาหกรรม อาทิ ภาคยานยนต์ ที่คำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น ผสานเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่วนอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เดิมได้รับผลกระทบการบริโภคที่เปลี่ยนไป หลังโควิด-19 นำมาซึ่งธีม "Improving Demand in Manufacturing : AUTO & Packaging" โดยเลือกหุ้น EPG เป็นหุ้นเด่นสำหรับธีมเล่นในสัปดาห์นี้

- ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงพลังงานได้ติดตามสถานการณ์ราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) ตลาดโลกใกล้ชิด เนื่องจากระดับราคาปรับขึ้นต่อเนื่อง โดยราคาตะวันออกกลางแตะ 600 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ส่งผลให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงบัญชีแอลพีจีต้องอุดหนุนราคาขายปลีกไม่เกิน 318 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม (กก.) เป็นวงเงินไปแล้วถึง 10,277 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม คาดหวังว่าเดือนมีนาคมประเทศแถบตะวันออกจะผ่านพ้นฤดูหนาว ทำให้ราคาแอลพีจีกลับมามีผลได้อีกครั้งส่งผลให้การอุดหนุนราคาแอลพีจีลดลงตาม โดยกระทรวงติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด มาตรการดูแลแอลพีจีภาคครัวเรือนที่คงไว้ 318 บาทต่อถัง 15 กก. จะสิ้นสุด 31 มีนาคมนี้ ส่วนจะมีการปรับขึ้นหรือตรึงต่อไปหรือไม่อย่างไร เรื่องนี้มีเวลาพิจารณาความเหมาะสม

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- ที่ประชุม ครม.เห็นชอบมาตรการด้านการเงินเพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม ทั้งการขยายเวลาการผ่อนชำระสินเชื่อฉุกเฉิน 6 เดือน รวมถึงให้เพิ่มวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยมีเงินอีก 10,000 ล้านบาท เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินของประชาชนและช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาชนิดใหม่ จนต้องประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุด และสั่งปิดสถานที่ให้บริการไปหลายพื้นที่ จนกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการในภาคท่องเที่ยวและสาขาธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องจนวนมาก
- ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. ออกหลักเกณฑ์การกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติมจากเดิมที่เคยออกสำหรับผู้ประกอบธุรกิจอี-เพย์เมนต์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินครอบคลุมทุกผู้ให้บริการแล้ว เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ และการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม รวมทั้งให้การกำกับดูแลสอดคล้องกับการให้บริการหรือการดำเนินธุรกิจ
- ระเบิดศึกชกฟอกวันนี้ 'บิ๊กตู' กำชับครม.รับมือ ลั่นผลโหวตไว้วางใจต้องใกล้เคียงกันทุกพรรค ยอมรับตัวเองจุดเดือดต่ำ แต่จะสงบนิ่งที่สุด เดือน 'อนุทิน' ก็อย่าใจร้อน เพื่อไทยโหมโรง แจงสายแรงงานต่างด้าว ต้นตอโควิดระบอบรอบใหม่
- ตลาดน้ำมันและตลาดทองคำนิวยอร์กปิดทำการวันจันทร์ที่ 15 ก.พ.เนื่องในวันประธานาธิบดีสหรัฐ
- องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศขึ้นบัญชีวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ของบริษัทแอสตราเซนเนกาและมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด สำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาสามารถเข้าถึงวัคซีนราคาที่ย่อมเยากได้
- ประธานคณะกรรมการยุโรป (EC) ซึ่งเป็นองค์กรบริหารของสหภาพยุโรป (EU) เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า EU จะเปิดตัวโครงการใหม่เพื่อศึกษาการกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด-19 โดยมีเป้าหมายที่จะเตรียมวัคซีนรุ่นต่อไปซึ่งอาจเป็นสิ่งจำเป็นในอนาคต
- รมว.คลังญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ว่า ประเทศสมาชิกกลุ่ม G7 ส่วนใหญ่ อาทิ ญี่ปุ่น, อังกฤษ, สหรัฐ และฝรั่งเศส เห็นพ้องกันว่า ในขณะที่ยังไม่ถึงเวลาที่จะถอนมาตรการสนับสนุนด้านการคลังเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
- จับตาข้อมูลเศรษฐกิจในวันนี้ ธนาคารกลางออสเตรเลียเปิดเผยรายงานการประชุม ขณะที่อียูมีกำหนดเปิดเผยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2563 (ประมาณการครั้งที่ 2) และเยอรมนีดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนก.พ.จากสถาบัน ZEW ทางด้านสหรัฐเตรียมเปิดเผยดัชนีภาคการผลิต (Empire State Manufacturing Index) เดือนก.พ.จากเฟดนิวยอร์ก

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้